

TỔNG CỤC THUẾ  
CỤC THUẾ TỈNH BẮC GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1009 /CTBGI-HKDCN

Bắc Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2024

V/v triển khai chức năng Bản đồ số  
hộ kinh doanh

Kính gửi:

- Các Chi cục Thuế khu vực;
- Các phòng thuộc Cục Thuế.

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC LẠNG GIANG-LỤC NAM	
Số:.....223.....	
ĐẾN Ngày: 15.1.2024	
Chuyển: CT.N.Đ.P. Chu.h.i.	

Thực hiện Công văn số 591/UBND-KTTH ngày 31/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện công tác quản lý Thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Công văn số 95/BTC-TCT ngày 04/01/2024 của Bộ Tài chính về việc chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, Công văn số 3026/TCT-DNNCN ngày 20/7/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh.

Thông tin công khai trên BĐSHKD là các thông tin phải công khai theo quy định hiện hành bao gồm: *Thông tin định danh; doanh thu; mức thuế; trạng thái hoạt động; đối tượng thuộc diện không phải nộp thuế (doanh thu từ 100 triệu đồng/ năm trở xuống); thông tin điều chỉnh của HKD khi có thay đổi về doanh thu, mức thuế, địa chỉ, ngành nghề.*

**Thời gian triển khai:**

✓ **Giai đoạn chuẩn bị:** Từ ngày 01/2/2024 đến hết 28/2/2024 đáp ứng cho cơ quan Thuế tra cứu rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có).

✓ **Giai đoạn mở rộng:** Từ 01/3/2024 trở đi sẽ đáp ứng thêm cho việc tra cứu phản hồi thông tin từ bên ngoài (HKD, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, tổ chức khác). eTax Mobile cho phép tất cả người dân có thể tra cứu thông tin HKD theo dạng bản đồ số.

Để công tác triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) đạt hiệu quả cao, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng lộ trình, Cục Thuế yêu cầu các CCTKV báo cáo, tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp cơ quan Thuế triển khai BĐSHKD.

**1. Các Chi cục Thuế khu vực:**

✓ Tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các ngành có liên quan, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan Thuế để có đầy đủ cơ sở quản lý tất cả NNT đang kinh doanh theo quy định.

✓ Chỉ đạo các Đội thuế rà soát, bổ sung đầy đủ các thông tin của NNT đang quản lý như ((họ và tên, địa chỉ (số nhà, đường phố, thôn, bản, TDP, xã, phường, thị trấn...), ngành nghề kinh doanh chính)), đưa tất cả các thông tin về

cá nhân, hộ kinh doanh vào ứng dụng Quản lý Thuế tập trung (TMS) đầy đủ, chính xác theo quy định.

✓ - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh, người dân chấp hành nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế và cài đặt, sử dụng app eTax Mobile.

- Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ì, chống đối không chấp hành đăng ký, kê khai nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

### **1.1. Về việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin:**

- Việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch trên chức năng BÐSHKD trên app eTax Mobile phải thực hiện ngay trong tháng đầu triển khai, trước khi chức năng BÐSHKD đáp ứng việc tra cứu và phản hồi của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác. Việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh sai lệch trên chức năng BÐSHKD là công việc thường xuyên phải thực hiện theo yêu cầu công tác quản lý thuế hộ kinh doanh.

✓ - Chi cục Thuế khu vực phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin (về họ và tên, mã số thuế, địa điểm KD, ngành nghề KD, doanh thu, mức thuế,...) sai lệch hiển thị trên chức năng BÐSHKD so với thực tế của Người nộp thuế (NNT) thuộc trách nhiệm của cán bộ thuế quản lý địa bàn và thực hiện như sau:

~+ Trường hợp thông tin trên cơ sở dữ liệu TMS là đúng với thực tế nhưng thông tin hiển thị trên chức năng BÐSHKD có sai lệch về vị trí do lỗi phát sinh từ việc định vị tự động của chức năng BÐSHKD thì cán bộ thuế được phân công thực hiện chức năng BÐSHKD ghim lại vị trí theo đúng với cơ sở dữ liệu trên ứng dụng TMS và đúng thực tế.

~+ Trường hợp thông tin hiển thị trên chức năng BÐSHKD đúng với cơ sở dữ liệu TMS nhưng có sai lệch so với thực tế thì cán bộ thuế được phân công thực hiện việc cập nhật lại thông tin trên ứng dụng TMS theo quy định, thông tin sẽ được hiển thị tự động trên chức năng BÐSHKD, cán bộ thuế được phân công thực hiện việc rà soát lại để phát hiện sai lệch nếu có và tiếp tục xử lý hiệu chỉnh lại thông tin đảm bảo đúng với thông tin tại cơ sở dữ liệu trên ứng dụng TMS và đúng với thực tế.

### **1.2. Về việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi:**

Chi cục Thuế khu vực phân công các bộ thực hiện tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế trên chức năng BÐSHKD như sau:

✓ - Trường hợp thông tin phản hồi về địa điểm, ngành nghề và các thông tin khác trên chức năng BÐSHKD có sai lệch so với thực tế thì cán bộ thuế được phân công thực hiện hiệu chỉnh lại thông tin theo hướng dẫn tại điểm 3.1 nêu trên.

- Trường hợp thông tin phản hồi về doanh thu và mức thuế thì cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận và xử lý phản hồi theo hướng dẫn tại điểm 7 Mục II Phần II

Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

## 2. Các phòng thuộc Cục Thuế:

**2.1. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác:** Chủ trì tổng hợp, theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thuế đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

**2.2. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT:** Chủ động đăng tin trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế, đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, các Cơ quan truyền thông khác trên địa bàn tỉnh... để tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và hướng dẫn sử dụng chức năng BÐSHKD trên app eTax Mobile.

### 2.3. Phòng Công nghệ thông tin:

Triển khai và hướng dẫn người dùng tra cứu thông tin HKD theo dạng bản đồ số trên app eTax Mobile (Thuế điện tử cho thiết bị di động), phân quyền tạo tài khoản, tra cứu phản hồi của hộ kinh doanh trên hệ thống thuế điện tử cho cán bộ thuế qua <https://thuedientucbt.gdt.gov.vn>. Chủ động phối hợp, hỗ trợ các Phòng/Chi cục Thuế khu vực trong quá trình triển khai, tra cứu, sử dụng tra cứu thông tin HKD theo dạng bản đồ số trên app eTax Mobile.

**2.4. Các phòng chuyên môn khác thuộc Cục Thuế:** Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với phòng chủ trì tham mưu Lãnh đạo Cục Thuế đẩy nhanh qua trình triển khai, tổ chức thực hiện và sử dụng.

## 3. Chế độ báo cáo:

Trong quá trình triển khai, các Chi cục Thuế thường xuyên đánh giá những kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai và kiến nghị (nếu có), đề xuất phương hướng giải quyết, **báo cáo định kỳ vào 11h thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 16/02/2024-đến hết 31/3/2024 (đợt cao điểm). Sau thời điểm trên các đơn vị báo cáo khi có yêu cầu.**

Báo cáo gồm file mềm và file scan có chữ ký của Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực, đóng dấu gửi về Cục Thuế qua phòng HKDCN theo địa chỉ email: [ntthanh05.bgi@gdt.gov.vn](mailto:ntthanh05.bgi@gdt.gov.vn) để tổng hợp.

## 4. Đầu mối liên hệ:

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc liên hệ Cục Thuế để được hỗ trợ:

↪ Về ứng dụng QLT và chức năng BÐSHKD liên hệ qua Phòng Công nghệ thông tin, số ĐT: 0204 3 857 285 và email: Nhóm hỗ trợ ứng dụng (BGI) <[NhomHoTroUngDung.BGI@gdt.gov.vn](mailto:NhomHoTroUngDung.BGI@gdt.gov.vn)>.


↪ Về nghiệp vụ QLT liên hệ qua Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, số ĐT: 02043 825 455, email: [ntthanh05.bgi@gdt.gov.vn](mailto:ntthanh05.bgi@gdt.gov.vn).

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang yêu cầu thủ trưởng Văn phòng, các phòng thuộc Cục Thuế, các Chi cục Thuế khu vực nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc phản ánh về Cục Thuế qua Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Cục Thuế xem xét giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu VT, HKDCN.

KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hùng